

**Thư Của Gb. Trương Thanh Công, Giáo Điểm Giai Xuân - Long Xuyên (12/5/2009)**

From: GB. CONG & congcantho@gmail.com & To: paulus caritas & stpaulfamilyofcharity@yahoo.com & Sent: Monday, May 12, 2009 7:41:48 AM Subject: Re: HOI AM CHI ELISABETH

Kính thăm Cha Trần Đức Hùng, chị Uyên Nguyễn và Anh Chi Em Gia Đình Bắc Ai Phaolo. Em đã đi Saigon và nhận được tiền Cha Hoa chuyển, 2000USD, do Chi và GDBAPL gọi cho Giáo điểm, giúp người nghèo. Em hết lòng cảm ơn Cha Gia Trương Phaolo Hùng, Chi và tất cả Anh Chi Em, Quý An nhận trong Gia đình Bắc Ai Phaolo. Nguyễn xin Chúa ban lại muôn ơn lành cho Cha cùng tất cả Anh Chi Em. Sau mấy ngày tại khám cai chận bị tai nạn, và tham dự khoa hội thảo về Truyền giáo ở Giáo xứ Hà Nội, em mới trở về Giáo điểm, và hỏi anh cho Chi ngay. Chắc Chi cũng trong tin mấy hôm nay. Em sẽ viết thơ và gọi kèm vài tấm ảnh như Chi đã hướng dẫn. Chi yên tâm ! Hoàn cảnh đi lại và làm việc trong Giáo điểm không thuận tiện lắm, nhưng Em sẽ sớm hết sức gọi thơ cho Chi và Gia đình. Năm bệnh hơn tháng nay, Em gặp nhiều khó khăn về tai chận trong việc chăm lo cho ba con giáo dân và du tổng. Nền sự giúp đỡ của GDBAPL lúc này thật là dung lúc, là ơn Chúa Quan Phòng, như mua giữa trưa hè ... Em cảm tạ Chúa và cảm ơn Quý Anh Chi. Chấn của Em bị tai nạn đã được 6 tuần lễ, vết thương đã lành, nhưng còn sưng to và đi lạc nhạc thời. Đi Saigon tại khám, nhưng các bác sĩ thấy "đan que", soeur gọi gam không tồn tiền, nên các bác không nhiệt tình ! Chúa biết gan cốt thế nào ! Công việc nhiều, nên Em cũng không có giờ nam nghĩ. Chắc phải chịu đau một thời gian nữa. Em cũng đang dùng thêm vài can phòng tiện che, băng tôle và sạt, để có đủ phòng học giáo lý và sinh hoạt chúa nhật. Trời mùa sắp tới, nên cũng âu lo cho thành lễ chúa nhật dưới mây tam leu bát ! Việc làm nhà thơ, còn nhiều bước nữa mới hy vọng có giấy phép ! Xin Chi thương giúp lời cầu nguyện cho Giáo điểm nhé. Thơ dài dài. Em ngưng đây. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành cho Chi cùng gia quyến. Kính men, GB.Cong, Cantho

[http://conduongtinhyeu.org/D\\_1-2\\_2-126\\_3-126\\_4-564/](http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-564/)